



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

วันพยาบาลแห่งชาติ 2566

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สสน.

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รรมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสมภา การพยาบาล และ ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมภาคพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนพยาบาลภาครัฐ และเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพและวัน พยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจพัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นาร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, newtv, thaigov, prd., hfocus, thecoverage, sanook, isaranews, mcot) ทีวีช่อง NBT

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รรมว.สธ. เผยถึงนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศนาร่องใน 4 เขต สุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 โดยในการประชุม คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 24 ต.ค. นี้ จะหารือ ประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนาร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ซึ่งมีความพร้อมที่จะเดินหน้าตามเป้าหมายให้บัตร ประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกเครือข่าย ทั้งในและนอกสังกัด สธ. เช่น สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกลาโหม รวมถึงคลินิก ร้านขายยา และแล็บ เป็นต้น

ประชุม สสอ. ทำแผน Quick Win

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คม ชัด ลึก, ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage, thaigov, thailandplus, changmainews)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Quick Win (แผนปฏิบัติการเร่งรัด) ยุคเปลี่ยนผ่าน "ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 30 บาท รักษาทุกโรคยุคใหม่" โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. คณะ ผู้บริหาร สธ. เจ้าหน้าที่ สสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ออกแบบ ระบบบริการตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงบริการรับยา เจาะเลือด ตรวจแล็บใกล้บ้าน และนำ เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบนัดหมาย ระบบเทเลเมดิซีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ถ่ายโอน รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รรมว.สธ. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เห็นชอบแนวทางทำงานช่วงเปลี่ยน ผ่านถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. เพื่อไร้อายุต่อ ลดปัญหาความไม่เข้าใจ หาทางออกถ่ายโอน รพ.สต. ไม่ให้กระทบประชาชน ชู 3 แนวช่วยบุคลากรไม่ถ่ายโอน 1. หา-เกลี้ยตำแหน่ง 2. มีส่วนหนึ่งที่ต้องการ Early Retire และ 3. กลุ่มที่ต้องการช่วย ราชการ พร้อมเสนอ Health Station ใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพ ส่งขึ้นไปบนคลาวด์เชื่อมต่อกับ รพ. สร้าง สุขภาพดีให้ประชาชนในพื้นที่

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd., changmainews)

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รรมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า” เนื่องใน 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเกิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าของปวงชนชาวไทย ภายใต้ แนวคิด ‘สุขภาพฟันดี ดูแลเองได้’ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและสามารถดูแลสุขภาพ ช่องปากตนเองได้ พร้อมทั้งให้ รพ.รัฐทั่วประเทศจัดบริการทันตกรรมฟรี เมื่อ 16 - 20 ต.ค. 66 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ติดตามการดูแลผู้ป่วยกลับจากอิสราเอล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, hfocus, thailandplus, thaigov, ch7, js100 NBT, news1live, newtv, kaoded, acnews) ทีวีช่อง NBT

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ PHEOC เผยว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รรมว.สธ. กำชับให้ติดตามการดูแลสุขภาพแรงงานไทยที่เดินทางมาจากอิสราเอลทุกราย รวมถึงคนในครอบครัวหรือญาติที่ ได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยผู้บาดเจ็บที่เข้ารับรักษาใน รพ.ภูมิลาเนา สามารถกลับบ้านได้แล้ว ยังเหลือพักรักษาที่ รพ.เลิดสิน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>1 ราย จากเหตุตกจากที่สูง กระตุกสะโพกหัก ส่วนการดูแลสุขภาพจิต ทีม MCATT ให้การเยียวยาจิตใจทั้งกลุ่มแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บและไม่บาดเจ็บ ครอบครัวและญาติที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนที่รับรู้เหตุการณ์รวมกว่า 5 พันราย โดยล่าสุด 20 ต.ค. ดูแลแรงงานไทยเดินทางกลับอีก 4 ชุด 650 คน คัดกรองสุขภาพพบเจ็บป่วย 7 ราย รู้สึกไม่สบายใจ 13 ราย พร้อมวางแผนทางดูแลการรับร่างผู้เสียชีวิต</p>	
<p>ยาลดความดันเอปียาแทนปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, hfocus, thaipbs, newtv, ch7, thailandplus, thebangkokinsight, news1live, ejan, ch3plus, isaranews) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เผยกรณีต่างประเทศมีการเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเอปียาแทน (Irbesartan) จากบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเอแซดบีทีในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา ออย. จึงเร่งให้ผู้ผลิตตรวจสอบและเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อน ควบคู่ไปกับการตรวจสอบเฝ้าในห้องตลาด เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ พบว่าบางรุ่นมีการปนเปื้อน จึงสั่งให้เรียกเก็บคืน และแจ้งเตือนไปยัง รพ. คลินิก และร้านยา ควบคู่กับการประสานให้ผู้รับอนุญาตผลิตชดเชยเปลี่ยนยารุ่นการผลิตอื่นที่ปลอดภัยต่อไป ขอผู้ป่วยอย่าตื่นตระหนก ออย. ยืนยันยารุ่นการผลิตอื่นในห้องตลาดมีความปลอดภัย</p>	-
<p>สบู่อผสมสมุนไพรนางแขงโฆษณาเกินจริง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, mcot) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่มีคลิปการโฆษณาผลิตภัณฑ์สบู่อผสมสมุนไพรนางแขง เฮอเบิล โขป เผยแพร่ทางสื่อโซเชียล นั้น ออย. ตรวจสอบพบว่าฉลากไม่ถูกต้อง โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าใช้แล้วจะรักษาสิว ฝ้า ทำลายเชื้อแบคทีเรีย กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่โอ้อวดเกินจริง ได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งปิดกั้นโฆษณาทางสื่อออนไลน์ พร้อมแนะเพื่อความปลอดภัย ขอให้ทดสอบการแพ้งก่อนใช้</p>	-
<p>วันกระดูกพรุนโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, mcot, thereporter) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า วันที่ 20 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษากระดูก ป้องกันการเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคต ซึ่งเป็นภาวะที่เนื้อกระดูกบางจากการสูญเสียแคลเซียม ทำให้กระดูกไม่แข็งแรง ผุร่อน รับน้ำหนักได้ไม่ดี หากเกิดการบาดเจ็บ กระแทกกระแทก หรือยกของหนักเพียงเล็กน้อยอาจทำให้กระดูกหักได้ง่าย อาการสำคัญ คือ ปวดตามกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนัก ต่อมาหลังจะแก่งค่อม ตัวเตี้ยลงเนื่องจากกระดูกสันหลังยุบตัวลง ทำให้ปวดหลังมาก เคลื่อนไหวตัวลำบาก - นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การป้องกันโรคกระดูกพรุนสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ งดเหล้า งดน้ำอัดลม งดกาแฟ และไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัด รวมถึงการช้ยาลูกกลอน และควรเพิ่มอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เช่น นม ผลิตภัณฑ์นม ปลาตัวเล็กที่สามารถกินได้ทั้งกระดูก เนยแข็ง ผักใบเขียว รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นเรื่องสำคัญ</p>	-
<p>ห้องปฏิบัติการทดสอบก๊อกลายพันธุ์แห่งแรกของประเทศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, newtv) - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า สถาบันวิจัยสุมไพร ได้รับการรับรองสาขาความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบการก๊อกลายพันธุ์ ตามหลักการ OECD GLP เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการดังกล่าว สามารถนำไปขึ้นทะเบียนจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ สามารถจำหน่ายได้ในประเทศสมาชิก OECD ที่มีมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก</p>	-
<p>ดัดแปลงพระราชทานเพื่อใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมของ รมว.สธ. รมช.สธ. และปลัด สธ. กรมควบคุมโรคได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนารถเข็นนิรภัยพระราชทาน และรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษพระราชทาน ต่อยอดจากภารกิจตรวจค้นหา คัดกรอง เก็บตัวอย่างโรคโควิด 19 นำมาดัดแปลงเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีตามแผน Quick Win 10 เรื่องของ สธ.</p>	-
<p>ขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมอนามัย - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี ชีวียั่งยืน ปี 2567 กำหนด 4 นโยบายสำคัญ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอและส่งเสริมพัฒนาวิถีแบบบูรณาการเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยพบประชาชนร้อยละ 34 มีปัญหาระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ห่วงกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เผื่อระวังและป้องกันตนเองจากผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมย้ำลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชม. จากเดิม 50 มคก./ลบ.ม. เป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. รวมถึงปรับระดับการแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ พร้อมออกคำแนะนำในการปฏิบัติตนในแต่ละระดับสีของฝุ่น PM2.5 ย้ำหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์</p>	-
<p>ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมการแพทย์</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยว่า กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ 5-14 ปี และ 15-24 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง คือ กลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี มีภาวะอ้วนหรือมีโรคประจำตัว</p> <p>- พญ.ประอร สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านไข้เลือดออก กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อพบว่าทารกหรือเด็กเล็ก มีอาการไข้ 2 - 3 วัน โดยไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยชัดเจน เช่น ไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูก ควรพาเด็กไปพบแพทย์ ย้ำการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่สำคัญ คือ ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด นอนในมุ้ง ทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, prd.)</p> <p>- สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดกิจกรรม “เรื่องของปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 มุ่งเน้นสื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบทางช่องปากจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ได้ พร้อมเตือนคนรุ่นใหม่สูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงมะเร็งช่องปาก พบคนไทยป่วยใหม่สูงลำดับ 6 เหตุทำลายเซลล์ช่องปาก บุหรี่ไฟฟ้าทำลายดีเอ็นเอเซลล์เยื่อช่องปาก 2.6 เท่า บุหรี่ทำลาย 2.2 เท่า</p>	-
<p>เตือนโรคไข้ดิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd.)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เตือนเกษตรกร ระวังโรคไข้ดิน หลัง 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง พบผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ป่วยอีก 582 ราย แนะนำหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มรองเท้า หากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสติกกันน้ำ และอาบน้ำทันทีหลังทำงานหรือลุยน้ำ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>ไม่พบไข้หวัดใหญ่ระบาดในเรือนจำ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ไม่พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ส่วนกรณีผู้ต้องขัง ดศ. ม.112 อ้างป่วยแต่ไม่ได้รับการดูแลรักษา ยืนยันมีแพทย์เข้าตรวจประจำ และมียา-เวชภัณฑ์เพียงพอ ส่วนผู้ต้องขังที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค</p>	-
<p>ตำแหน่งนักสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- มาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) โดย นายรัชกี สารี เลขานุการชมรมฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ 6 ประเด็นหลัก คือ เรื่องการกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” เรื่องเงินเพิ่มพิเศษ พตส.นักสาธารณสุขให้ทันในปี 2567 รวมทั้งเสนอให้ตั้งกองสาธารณสุขฯ เพื่อดูแลนักสาธารณสุขในสังกัด รวมทั้งรพ.สต. และตั้งกลุ่มงานสาธารณสุขฯ ให้ตรงกับภารกิจ ฯลฯ ขอให้ รว.สธ. เร่งรัด ติดตาม ประสานงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมฯ ทราบต่อไป</p>	-
<p>ชวนผู้ป่วยติดเตียงรับ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลเชิญชวนผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุ ลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- นสพ.ชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า สถานการณ์ที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) จะคงอยู่อีก 1 - 2 วัน จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้านนายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขอกลุ่มเปราะบางระมัดระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษ</p>	-
<p>ตักน้ำใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nationtv)</p> <p>- ที่ อ.ใหญ่ จ.สงขลา มี ตักน้ำสมุนไพรแก้หวัด 10 บาท โดยมีให้เลือก 3 น้ำ หนึ่งในนั้นมีน้ำ "ใบกระท่อม" รวมอยู่ด้วย และที่สำคัญยอดขายดีแซงหน้าน้ำอื่น พบว่ายังมีอีกหลายจุดกระจายทั่วอำเภอ สอบถามทราบว่าตักถูกติดตั้งมาแล้วประมาณ 3-4 เดือน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นคนน้ำกระท่อมดื่มเป็นประจำและทิ้งแก้วไว้เป็นขยะเกลื่อน สร้างความไม่สบายใจแก่ชาวบ้าน หวังจะเป็นการรอมเมาเยาวชน</p>	-